

# การสร้างภาพจำลองอนาคต (2)

**IPP**  
**10**

Insider Peacebuilders Platform

พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน

พฤษภาคม  
2556  
ปัตตานี

หัวข้อ:	การสร้างภาพจำลองอนาคต (2) (Transformative Scenario Planning)
วิทยากร:	Dr.Norbert Ropers ที่ปรึกษาอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
เวลา:	25-27 พฤษภาคม 2556
สถานที่:	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลจากการสร้างภาพจำลอง (Scenario Building) เพื่อประเมินอนาคตสถานการณ์สันติภาพ สามารถนำมาเป็นประเด็นสนทนาเพิ่มเติมกันในกลุ่มได้ว่า ควรจะมีโรดแมปที่ทำและพัฒนาจากข้างล่าง ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาสังคมและส่วนหนึ่งของผู้นำชุมชนในระดับรากหญ้าขึ้นมาจริงๆหรือไม่ เพราะนั่นจะทำให้มีความชอบธรรมในการเรียกร้องสูง

และในขณะที่สังคมใหญ่ยังไม่สามารถอ่านหรือวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งหรือสถานการณ์สันติภาพที่จะก้าวต่อไปในทิศทางใดได้ ยังมีความจำเป็นว่าในโรดแมปของข้างล่างนั้น ต้องรวมไปถึงการทำความเข้าใจกับสังคมใหญ่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสาธารณะที่มากกว่าประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อกระบวนการสันติภาพด้วย

จากโรดแมปก็สามารถขยายมาถึงการคิดกิจกรรมที่เราจะสามารถทำได้ ไม่ว่าจะทำได้ด้วยตัวเอง เครือข่ายตัวเอง หรือทำโดยร่วมมือกับคนอื่นก็ตาม โดยอาจมีเกณฑ์ 3 ข้อที่จะใช้พิจารณาดังต่อไปนี้ คือ

- กิจกรรมนั้นจำเป็นต่อกระบวนการสันติภาพหรือไม่ อย่างไร
- มีคนอยากทำกิจกรรม/อาสาที่จะทำกิจกรรมหรือไม่ มีความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมนั้น
- กิจกรรมนั้นต้องการแรงหนุนหรือไม่ อย่างไร

ชุดความรู้ IPP เป็นการสรุปความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึ่งได้รับเชิญมาแลกเปลี่ยนในเวทีเรียนรู้ (Learning Platform) อันเป็นพื้นที่กลางที่ประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภูมิหลังและความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นี้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิร์กฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ